

BỘ TƯ PHÁP
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC
LẦN THỨ III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/BC-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

SỞ TƯ PHÁP T. TUYÊN QUANG

Ngày 03-04-2017

CÔNG VĂN ĐẾN số:

BÁO CÁO

Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016; Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III (sau đây gọi tắt là Hội thi); Quyết định số 1027/QĐ-BTP ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi; Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Hội thi đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương tổ chức thành công Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi báo cáo kết quả Hội thi như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Để tổ chức Hội thi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Tổ chức Hội thi¹ do một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo cấp Bộ, cấp Vụ của một số bộ, ngành, đoàn thể (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông) và thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi. Để giúp Ban Tổ chức Hội thi tổ chức các vòng thi sơ khảo tại 03 miền, Ban Tổ chức Hội thi đã thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực².

Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Thể lệ Hội thi³ và tổ chức truyền thông rộng rãi về Hội thi, Thể lệ Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban

¹ Quyết định số 1027/QĐ-BTP ngày 05/5/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

² Quyết định số 1947/QĐ-BTC ngày 10/9/2016 thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Quyết định số 1948/QĐ-BTC ngày 10/9/2016 thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Nam; Quyết định số 1949/QĐ-BTC ngày 10/9/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Bắc.

³ Thể lệ số 1934/TL-BTC ngày 10/6/2016.

hành Bộ câu hỏi thi, đáp án thi các vòng thi sơ khảo⁴, chung khảo⁵; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi⁶; ban hành Quy chế chấm thi⁷. Để phối hợp với các địa phương tổ chức tốt Hội thi và hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho hòa giải viên, đội dự thi, Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn tổ chức thi (Xem Phụ lục). Đồng thời để huy động nguồn tài trợ cho Hội thi, Ban Tổ chức đã thành lập Ban vận động tài trợ Hội thi và ban hành Kế hoạch vận động tài trợ Hội thi⁸.

Về phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong lựa chọn đội thi của địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả để tham dự Hội thi toàn quốc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản số 2558/MTTW-BTT ngày 21/9/2016 gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh: Ninh Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng đề nghị phối hợp tổ chức Hội thi và đã phân công, cử người tham gia một số nội dung hoạt động tổ chức Hội thi.

2. Tình hình và kết quả tổ chức Hội thi tại các địa phương

Xác định Hội thi hòa giải viên giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2016, thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ III, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Hội thi và chỉ đạo, hướng dẫn hưởng ứng tham gia Hội thi. Có 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội thi ở 03 cấp xã, huyện, tỉnh để chọn ra 01 đội thi xuất sắc nhất về dự Hội thi toàn quốc⁹. Hội thi tại các địa phương đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Nội dung thi tại Hội thi cấp tỉnh các địa phương chủ yếu gồm 03 phần thi: Giới thiệu; Lý thuyết, xử lý tình huống; Tiểu phẩm. Phần lớn các tiết mục dự thi đều có chất lượng, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của

⁴ Bộ câu hỏi thi sơ khảo gồm 57 câu hỏi trắc nghiệm và 37 câu hỏi tình huống.

⁵ Bộ câu hỏi thi chung khảo gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm và 12 câu hỏi tình huống.

⁶ Quyết định số 1946/QĐ-BTC ngày 10/9/2016 về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi.

⁷ Quyết định số 1688/QĐ-BTP ngày 08/8/2016 ban hành Quy chế chấm thi.

⁸ Kết quả vận động tài trợ: Vòng sơ khảo Hội thi đã nhận được tài trợ về Hội trường, âm thanh, ánh sáng, maket Hội thi của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chung khảo Hội thi đã nhận được tài trợ 470 triệu đồng từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; tài trợ 50% giá trị Hội trường và tài trợ tiết mục văn nghệ của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

⁹ Các tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội thi Hòa giải viên toàn tỉnh năm 2016, bao gồm: Sóc Trăng, Lạng Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bình Dương, An Giang, Kon Tum, Cao Bằng, Thái Nguyên, Cần Thơ, Lai Châu, Đắk Nông, Hà Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hải Phòng, Long An, Quảng Nam, Cà Mau, Gia Lai, Trà Vinh, Quảng Bình, Đồng Nai, Kiên Giang, Điện Biên, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa.

người xem. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, điều kiện tổ chức Hội thi cấp tỉnh còn gặp khó khăn, nhưng các địa phương đã cố gắng khắc phục, tích cực tham gia, bám sát chủ đề Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. Kết thúc Hội thi cấp tỉnh, tại mỗi địa phương đã lựa chọn và trao giải thưởng Hội thi cho đội đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và các giải thưởng phụ như: Đội thi có phần thi xử lý tình huống đúng, hay nhất; Đội thi có phần thi tiểu phẩm hay nhất; Đội thi có phần tự giới thiệu hay nhất; Đội thi có phần thi trắc nghiệm đúng và nhanh nhất cho các đội thi đến từ các huyện thuộc tỉnh, thành phố. Một số địa phương còn phát hiện và trao thêm các giải thưởng phụ như: Người dự thi cao tuổi nhất (Lạng Sơn, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, An Giang...); Người dự thi trẻ tuổi nhất (Thái Nguyên¹⁰, Lạng Sơn); Người dự thi có thời gian tham gia công tác hòa giải nhiều năm nhất (An Giang¹¹)....

Kết quả tổ chức Hội thi ở địa phương cho thấy đây thực sự là những ngày hội, một đợt sinh hoạt văn hóa pháp lý sâu rộng và rất ý nghĩa, thiết thực, không chỉ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác này mà còn đưa pháp luật về hòa giải ở cơ sở và các quy định pháp luật mới ban hành vào cuộc sống, gần gũi hơn với mỗi người dân; động viên, khích lệ mọi nguồn lực xã hội tham gia. Hội thi còn là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; đánh giá được trình độ, năng lực của hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải tại các địa phương. Từ sự thành công của Hội thi tại các địa phương cho thấy, Hội thi có sức lan tỏa rất lớn, thiết thực góp phần đổi mới nội dung, phương pháp và cách thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Đối với các địa phương đã tổ chức Hội thi trong toàn tỉnh những năm trước thì không tổ chức thi mà chọn và cử 01 đội xuất sắc nhất dự thi, như các tỉnh Quảng Ngãi (lựa chọn đội thi xuất sắc năm 2013); Bắc Ninh (năm 2012); Quảng Trị, Quảng Ninh, Bến Tre, Tuyên Quang. Hơn 10 tỉnh thành phố còn lại¹² lựa chọn và cử đội dự thi là những hòa giải viên tiêu biểu và xuất sắc của địa phương.

3. Công tác thông tin, truyền thông về Hội thi

Nhằm tuyên truyền sâu rộng vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia dự thi, các đội dự thi có tài liệu, văn bản tham khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã xây dựng Trang tin điện tử riêng "*Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III*" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cập nhật văn bản, tin bài, hướng dẫn,

¹⁰ Thái Nguyên: Thí sinh trẻ tuổi nhất 13 tuổi.

¹¹ An Giang: Ông Lê Thanh Sặng, sinh năm 1957, có 25 năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

¹² Bắc Kan, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long, Yên Bái.

thông báo, thông tin về Hội thi, xây dựng các phóng sự, tin bài về tình hình hưởng ứng và kết quả triển khai Hội thi tại các địa phương. Ban Tổ chức đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn xây dựng các bài viết, phóng sự giới thiệu, tổ chức thiết kế mẫu các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn... về Hội thi.

Báo Pháp luật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình phỏng vấn, phóng sự về Hội thi, về công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều bài phỏng vấn, tọa đàm về Hội thi đã được tổ chức trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa của Hội thi, gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định mới, nhất là Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình và các luật mới được ban hành năm 2015, 2016.

Ở địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tích cực đưa tin, phản ánh về Hội thi (tình hình hưởng ứng; kết quả dự thi của các đội; hiệu ứng tích cực mang lại từ hội thi; đăng tải các tác phẩm dự thi); một số địa phương đã tổ chức truyền hình trực tiếp về lễ khai mạc, tổng kết Hội thi tại địa phương. Mạng xã hội, youtube đăng tải nhiều tiểu phẩm, bài dự thi của các đội thi tại vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh để mọi người biết và tiếp cận, khai thác, sử dụng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, vòng sơ khảo Hội thi tại 03 khu vực, các báo, đài địa phương và trung ương đã đưa tin, viết bài, ghi hình và chụp ảnh, phản ánh về Hội thi; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức truyền hình trực tiếp Hội thi vòng sơ khảo tại khu vực. Đối với vòng chung khảo, Hội thi đã được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Công tác thông tin, truyền thông về Hội thi đã tạo hiệu ứng tích cực cho Hội thi, nhận được sự đánh giá cao của xã hội về ý nghĩa của Hội thi và vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.

II. KẾT QUẢ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

1. Vòng sơ khảo tại 03 khu vực

1.1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Khu vực miền Bắc: Vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Bắc được tổ chức tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ ngày 22 đến ngày 24/9/2016 với sự tham gia của 26 đội thi đến từ 26 tỉnh, thành phố¹³ khu vực miền Bắc, gồm 78 hòa giải viên chính thức và 104 thành viên khác đại diện cho trên 300.000 hòa giải viên khu vực miền Bắc.

¹³ Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

- Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 29, 30/9/2016 với sự tham gia của 16 đội thi đến từ 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên¹⁴, gồm 48 hòa giải viên chính thức và 64 thành viên khác đại diện cho gần 200.000 hòa giải viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

- Khu vực miền Nam: Vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Nam được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 07, 08/10/2016, với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam¹⁵, gồm 63 hòa giải viên chính thức và 84 thành viên khác đại diện cho gần 200.000 hòa giải viên khu vực miền Nam.

Thành phần mỗi đội thi gồm có 03 hòa giải viên chính thức và không quá 04 hòa giải viên/thành viên khác tham gia các vai phụ trong phần thi giới thiệu và tiểu phẩm. Ngoài ra, Hội thi cũng đã thu hút được gần 500 diễn viên không chuyên tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong phần thi giới thiệu và tiểu phẩm của các đội thi, góp phần vào thành công của Hội thi vòng sơ khảo tại các khu vực.

1.2. Kết quả Hội thi vòng sơ khảo

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, nội dung thi gồm 03 phần: Giới thiệu; Thi lý thuyết và xử lý tình huống; Thi tiểu phẩm.

Phần thi giới thiệu, mỗi đội thi có 05 phút để chuẩn bị và trình bày. Ở phần thi này, các đội thi giới thiệu những thông tin cơ bản, nét đặc trưng về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của địa phương; giới thiệu về công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương mình và giới thiệu từng thành viên trong đội thi dưới nhiều hình thức phong phú như kịch, chèo, hò, vè, cải lương... Nhiều đội thi có màn giới thiệu ấn tượng như: Hải Phòng, Tuyên Quang, Hòa Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ...

Phần thi lý thuyết và xử lý tình huống, các đội thi bốc thăm câu hỏi trắc nghiệm và trả lời bằng lựa chọn phương án đúng. Đa số các đội thi đều có phương án trả lời đúng và đạt được điểm tối đa trong phần thi này. Đối với phần thi tình huống, sau khi bốc thăm tình huống¹⁶, các đội thi đã vận dụng kiến thức pháp luật để phân tích, áp dụng và kinh nghiệm cuộc sống để đưa ra giải pháp hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp một cách hợp tình, hợp lý, thuyết phục Ban Giám

¹⁴ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

¹⁵ Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

¹⁶ Tình huống là những tranh chấp, mâu thuẫn trong lĩnh vực đất đai, gia đình, môi trường, dân sự, tài sản, thừa kế, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình, xóm giềng...

khảo và khán giả. Tiêu biểu như đội thi của tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, tp Hải Phòng, tp Hà Nội, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang...

Phần thi tiểu phẩm thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các đội thi, khán giả và cổ động viên. Đây cũng là phần thi được các đội thi đầu tư kỹ lưỡng và công phu nhất. Trong phần thi này, mỗi đội xây dựng một kịch bản sâu sắc với nội dung thiết thực, đời thường, sinh động. Nhiều kịch bản thể hiện sự sâu lắng, giằng co trong các mối quan hệ gia đình khi mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn giữa cha mẹ - con, hay mâu thuẫn anh em xảy ra; nhiều kịch bản thể hiện sự căng thẳng, kịch tính trong tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng, giữa bạn bè... được các hòa giải viên thể hiện rất xuất sắc với cách tháo gỡ nút thắt rất mềm mại, khéo léo, không chỉ áp dụng pháp luật mà còn vận dụng các phong tục, tập quán, ca dao, tục ngữ, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc để phân tích đúng sai, thể hiện bản chất của công tác hòa giải là “các bên cùng thắng”; “chín bỏ làm mười”; “không để bé xé ra to”. Sau khi hóa giải được mâu thuẫn, tranh chấp các bên thấy trân quý hơn tình cảm gia đình, tình nghĩa xóm làng, nhận thức sâu sắc giá trị nhân văn của công tác hòa giải ở cơ sở. Phần thi tiểu phẩm đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong Ban Giám khảo và khán giả.

Qua 03 phần thi, các đội thi đã thể hiện sự nghiêm túc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu vào tiết mục dự thi; hòa giải viên dự thi trình bày rõ ràng, lưu loát, hiểu rõ các quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, môi trường, tài sản, thừa kế...

Kết quả vòng sơ khảo tại 03 khu vực như sau:

a) Khu vực miền Bắc:

- 01 giải nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng;
- 02 giải nhì: Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hà Nội và Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh Bình;
- 02 giải ba: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bắc Giang và đội Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La;
- 21 giải khuyến khích, gồm các đội thi đến từ tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
- 03 giải phụ, gồm:
 - + Đội thi có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang.
 - + Đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Thanh Hóa.

+ Đội thi có phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Ninh.

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên:

- 01 giải nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Đà Nẵng.

- 02 giải nhì: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng và Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An.

- 02 giải ba: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Nam và Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Ngãi.

- 11 giải khuyến khích, gồm các đội thi đến từ tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Kon Tum, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị.

- 04 giải phụ, gồm:

+ Đội thi có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Nam.

+ Đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum.

+ Đội thi có phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Bình.

+ Hòa giải viên nỗ lực vượt khó: Ông Đặng Duy Ngân (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Ngãi).

c) Khu vực miền Nam:

- 01 giải nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình Dương.

- 02 giải nhì: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai.

- 02 giải ba: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tiền Giang và Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sóc Trăng.

- 16 giải khuyến khích, gồm các đội thi đến từ tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- 06 giải phụ, gồm:

+ Đội thi có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bạc Liêu.

+ Đội thi có phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cà Mau.

+ Hòa giải viên cao tuổi nhất: Ông Trần Hoàng Vũ (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bạc Liêu).

+ Đội thi có cổ động viên ấn tượng nhất: Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Long An.

+ Diễn viên ấn tượng nhất: Ông Lê Châu Hoàng (Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, tại mỗi khu vực, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đều trao giải thưởng nữ hòa giải viên ấn tượng nhất.

2. Vòng chung khảo

Vòng chung khảo Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III gồm 12 đội thi đại diện cho 12 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đạt các giải nhất, giải nhì, giải ba tại vòng sơ khảo 03 khu vực, gồm các đội thi đến từ tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Sơn La, Bắc Giang, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai.

Thời gian thi: Ngày 04, 05/11/2017.

Địa điểm thi: thành phố Hà Nội

Cũng tương tự như vòng sơ khảo, nội dung thi gồm 03 phần thi: Giới thiệu; Lý thuyết và Tiểu phẩm. Tuy nhiên điểm khác với vòng thi sơ khảo là ở phần thi xử lý tình huống, các đội dự thi sẽ xem 01 clip tiểu phẩm (thay cho bốc thăm tình huống ở vòng thi sơ khảo) sau đó đưa ra biện pháp hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Kết quả chung khảo Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III như sau:

- Giải đặc biệt: Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hà Nội

- 02 giải nhất:

Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tiền Giang.

- 02 giải nhì:

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An.

- 03 giải ba:

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bắc Giang

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình Dương.

- 04 giải khuyến khích:

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh Bình

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai

Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Đà Nẵng.

- 03 giải phụ

+ Đội thi có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất:

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh Bình

+ Đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc nhất:

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai

+ Đội thi có phần thi tiêu phẩm xuất sắc nhất:

Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao 05 giải thưởng cho các hòa giải viên tham dự chung kết Hội thi gồm:

- Hòa giải viên giỏi là cán bộ Mặt trận cơ sở xuất sắc nhất: Hòa giải viên Phạm Văn Đức của tỉnh Tiền Giang;

- Hòa giải viên giỏi cao tuổi nhất: Hòa giải viên Bùi Nguyên Lượng (sinh năm 1948) của tỉnh Sơn La;

- Hòa giải viên giỏi trẻ tuổi nhất: Hòa giải viên Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1991) của thành phố Hải Phòng;

- Hòa giải viên giỏi vượt khó nhất: Hòa giải viên Lê Thị Vinh của tỉnh Nghệ An;

- Hòa giải viên giỏi có kỹ năng xử lý tình huống hòa giải xuất sắc nhất: Hòa giải viên Dương Văn Tân của thành phố Hà Nội.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng trao 01 giải thưởng cho nữ hòa giải viên giỏi ấn tượng nhất: Hòa giải viên Bon Yô Hơm của tỉnh Lâm Đồng.

Kèm theo các giải thưởng, Ban Tổ chức trao tặng tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả Hội thi vòng chung khảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định trao tặng bằng khen cho 15 hòa giải viên là thành viên chính thức

của 05 đội thi đạt giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì vòng chung khảo Hội thi; tặng bằng khen cho 04 địa phương¹⁷ có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III và 02 cá nhân¹⁸ là thành viên Ban Giám khảo vòng sơ khảo Hội thi tại các khu vực, có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đây là lần thứ III Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc¹⁹ được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa được đánh giá là phù hợp với hoạt động hòa giải ở cơ sở; nội dung thi phù hợp với trình độ, năng lực của hòa giải viên ở cơ sở.

Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt văn hóa, pháp lý hết sức ý nghĩa và thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua Hội thi, nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở được nâng lên, người dân biết đến hòa giải ở cơ sở là một biện pháp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp mà vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình. Hội thi cũng góp phần thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, quy định pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống hàng ngày của người dân; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, qua Hội thi, đã tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, khích lệ, động viên hòa giải viên.

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Để đạt được thành công đó, trước hết có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp ở địa phương và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ tích cực của tỉnh ủy/thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình, Bà

¹⁷ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

¹⁸ Ông Trần Ngọc Tâm, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

¹⁹ Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ I tổ chức năm 2000 và lần thứ II tổ chức năm 2005.

Rịa - Vũng Tàu; tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các hòa giải viên trên cả nước.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội thi vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như sau:

- Thời gian tổ chức Hội thi vòng sơ khảo tại 03 khu vực tương đối gần nhau nên công tác chuẩn bị, phối hợp chưa được chu đáo, nhất là vòng sơ khảo khu vực miền Bắc tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.

- Một số thí sinh vẫn bị cuốn vào kỹ năng diễn xuất, biểu diễn trên sân khấu, chưa thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của hòa giải trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, nên kết quả phân thi chưa cao.

- Trình độ, năng lực của hòa giải viên ở một số đội thi chưa đồng đều, còn nhầm lẫn trong việc lựa chọn phương án trả lời ở phần thi lý thuyết, hoặc đưa ra biện pháp giải quyết mâu thuẫn chưa thuyết phục, chưa vận dụng được kiến thức pháp lý, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các bên để hòa giải. Cá biệt có trường hợp còn gọi các bên có mâu thuẫn, tranh chấp là đương sự, nguyên đơn, bị đơn. Một số tiểu phẩm dự thi có nội dung đơn giản, không có kịch tính, tập trung khai thác quá nhiều vào một số lĩnh vực như bạo lực gia đình, phân biệt giới, tệ nạn xã hội mà chưa chú trọng khai thác các khía cạnh khác của cuộc sống.

- Các đội thi cũng chưa thể hiện được quy trình vào Sổ theo dõi kết quả hòa giải của Tổ hòa giải ở cơ sở - quy trình bắt buộc theo quy định pháp luật hòa giải ở cơ sở hiện hành.

- Kinh phí được cấp cho Hội thi vòng sơ khảo tại các khu vực còn hạn chế. Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực cho Hội thi đạt kết quả chưa cao.

3. Bài học kinh nghiệm

Từ kết quả tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III, Ban Tổ chức Hội thi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về Hội thi dưới nhiều hình thức phù hợp;

- Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các thành viên Ban Tổ chức Hội thi;

- Cần phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, đầu mối trong tổ chức Hội thi của ngành Tư pháp từ Trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho thành công của Hội thi;

- Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức và các đội thi. Ban Tổ chức Hội thi cần hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi;

- Bảo đảm nguồn lực, đặc biệt là về kinh phí tổ chức Hội thi.

IV. CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN SAU HỘI THI

1. Phát huy kết quả của Hội thi

- Bộ Tư pháp tổ chức sao in, phát hành các đĩa DVD tiêu phẩm xuất sắc tại Hội thi để phát hành rộng rãi trên cả nước, cung cấp cho các cơ quan truyền thông để truyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các bộ, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hòa giải viên ở cơ sở phát huy vai trò của mình trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở ngay trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm...; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nói riêng.

2. Tuyên truyền, phổ biến về hòa giải ở cơ sở và các quy định pháp luật có liên quan

Để phát huy những kết quả đạt được của Hội thi, trong thời gian tới, các bộ, ngành, đoàn thể liên quan và địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp với Bộ Tư pháp định kỳ tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc 05 năm/lần.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận, tăng cường hơn nữa sự chủ động, tích cực trong tổ chức Hội thi các lần sau và trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thực hiện động viên, khuyến khích hòa giải viên tham gia hội thi hòa giải viên giỏi.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thực hiện động viên, khuyến khích hòa giải viên tham gia hội thi hòa giải viên giỏi.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đề xuất với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn, củng cố Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các Tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Quan tâm bố trí nguồn lực (nhất là về kinh phí) bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Trên đây là Báo cáo tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III, Ban Tổ chức Hội thi trân trọng báo cáo./ *U.Shan*

Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Trung ương;
- Công thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

**TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯỞNG BAN**



**THỦ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Phan Chí Hiếu**

PHỤ LỤC
BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, PHỐI HỢP
TỔ CHỨC HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III
(kèm theo Báo cáo số 95/BC-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2017)

STT	Ngày, tháng, năm	Ký hiệu văn bản	Trích yếu
1	28/3/2016	Quyết định số 500/QĐ-BTP	Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
2	05/5/2016	Quyết định số 1027/QĐ-BTP	về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
3	26/5/2016	Quyết định số 1123/QĐ-BTP	về việc thành lập Ban vận động tài trợ Hội thi
4	26/5/2016	Công văn số 1707/BTP-PBGDPL	gửi tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi
5	10/6/2016	Thê lệ số 1934/TL-BTC	Thê lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
6	01/7/2016	Công văn số 2175/BTC	về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Hội thi
7	26/7/2016	Công văn số 2472/BTP-PBGDPL	gửi UBND các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội thi vòng sơ khảo và chung khảo
8	08/8/2016	Kế hoạch số 2628/KH-BVĐTT	Kế hoạch vận động tài trợ Hội thi
9	08/8/2016	Quyết định số 1688/QĐ-BTP	ban hành Quy chế chấm thi
10	09/9/2016	Công văn số 3110/BTC	Về việc phối hợp tổ chức Hội thi gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận TQVN; TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; TƯ Hội Nông dân Việt Nam; TƯ Đoàn Thanh niên CS HCM; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
11	09/9/2016	Công văn số 3110/BTC	về việc triệu tập đội thi về dự Hội thi vòng sơ khảo tại các khu vực
12	10/9/2016	Quyết định số 1947/QĐ-BTC	thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Trung và Tây Nguyên
13	10/9/2016	Quyết định số 1948/QĐ-BTC	thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Nam
14	10/9/2016	Quyết định số 1949/QĐ-BTC	về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi khu vực miền Bắc
15	10/9/2016	Quyết định số	về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ

		1946/QĐ-BTC		Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi
16	12/9/2016	Thông báo số 3134/TB-BTC	số	Thông báo của Ban tổ chức Hội thi về vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Bắc
17	12/9/2016	Thông báo số 3136/TB-BTC	số	Thông báo của Ban tổ chức Hội thi về vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên
18	12/9/2016	Thông báo số 3137/TB-BTC	số	Thông báo của Ban tổ chức Hội thi về vòng sơ khảo Hội thi khu vực miền Nam
19	20/10/2016	Quyết định số 2112/QĐ-BTP	số	ban hành Kế hoạch tổ chức vòng chung khảo Hội thi
20	20/10/2016	Quyết định số 2113/QĐ-BTP	số	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức vòng chung khảo Hội thi
21	22/10/2016	Công văn số 3719/BTP-PBGDPL	số	về việc triệu tập đội thi về dự Hội thi vòng chung khảo
22	24/10/2016	Thông báo số 3721/TB-BTC	số	Thông báo của Ban tổ chức Hội thi về vòng chung khảo tại thủ đô Hà Nội ngày 04-05/11/2016
23	26/10/2016	Quyết định số 2263/QĐ-BTC	số	sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi số 1934/TL-BTC
24	26/10/2016	Công văn số 3758/BTP-PBGDPL	số	Công văn gửi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp tổ chức chung khảo Hội thi
25	27/10/2016	Công văn số 3771/BTP-PBGDPL	số	- Mời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Hội thi vòng chung khảo - Mời Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Hội thi vòng chung khảo